

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN XUÂN LỘC
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 862/MT

Xuân Lộc, ngày 10 tháng 01 năm 2019

V/v phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 89
năm ngày thành lập Đảng CSVN và
mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn

Để phối hợp thực hiện tốt Hướng dẫn số 17-HD/TG ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện sao gửi Hướng dẫn số 17-HD/TG và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Nhận được Công văn này đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện vào báo cáo tháng 3/2019 của Mặt trận cơ sở gửi về BTT Mặt trận Tổ quốc huyện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTG Huyện ủy
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT, VP (máy 4).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lộc

HUYỆN ỦY XUÂN LỘC
BAN TUYÊN GIÁO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Xuân Lộc, ngày 02 tháng 01 năm 2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2019)

1. Quá trình hình thành và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam:

Vào những năm đầu thế kỷ XX, từ các phong trào yêu nước, phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân ở nước ta ngày càng phát triển. Năm 1929, ba tổ chức cộng sản trong nước ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Để tập trung sự lãnh đạo phong trào đấu tranh và hướng quần chúng nhân dân vào một tổ chức cách mạng, được sự nhất trí của Quốc tế Cộng sản, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với cương lĩnh chính trị đúng đắn, đưa cách mạng nước ta trong suốt 88 năm qua đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền từ 1930-1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa tạo tiền đề chuẩn bị cho cuộc cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân: Cao trào 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cao trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh 1936-1939 và Cao trào giải phóng dân tộc với đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám 1945 (1939-1945). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) nhà nước công nông đầu tiên ở Châu Á; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới- thời đại Hồ Chí Minh. Đó là sự kiện quan trọng được ghi vào trang vàng chói lọi của lịch sử dân tộc, đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975):

- Năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc: xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; bầu cử Quốc hội (6/1/1946); xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân; chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ với sự ủng hộ và chi viện của cả nước; kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả Cách mạng tháng Tám; thực hành sách lược khôn khéo, lúc thì tạm hòa hoãn với Tưởng để đánh thực dân Pháp xâm lược, lúc thì hoà với Pháp để đuổi Tưởng, thực hiện nhân nhượng có nguyên tắc để triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Chúng ta đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Thành công nổi bật của hơn một năm xây dựng chính quyền non trẻ là đã tăng cường được sức mạnh của cách mạng để có thể tự bảo vệ thành quả cách mạng bằng sức mạnh của chính mình.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến; vừa kiến quốc vừa kháng chiến dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ ngày 20/7/1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.

+ Đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân được

nâng lên tầm cao khoa học và nghệ thuật. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chúng ta chủ trương đánh lâu dài; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng (đồng bằng, thành thị và miền núi); kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao; phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, quyết tâm giải phóng Miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của Đế quốc Mỹ như chiến tranh Đòn phượng giai đoạn 1954-1960, chiến tranh Đặc biệt giai đoạn 1961-1965, chiến tranh Cục bộ giai đoạn 1965-1968 và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh giai đoạn 1968-1973 giành nhiều thắng lợi vẻ vang, hoàn thành mục tiêu đánh cho Mỹ rút bằng hiệp định Pari ngày 27/01/1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện mục tiêu đánh cho Ngụy nhào bằng 3 chiến dịch lớn Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi vào ngày 30/4/1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc.

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, trong điều kiện từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tập trung giải quyết tốt các mối quan hệ cơ bản: Giữa tiến hành chiến tranh cách mạng với xây dựng chủ nghĩa xã hội; giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn; giữa thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữa quy luật chiến tranh và quy luật xây dựng phát triển kinh tế; giữa đẩy mạnh chiến tranh cách mạng ở nước ta với bảo vệ hòa bình thế giới; giữa lợi ích dân tộc với thực hiện nghĩa vụ quốc tế...

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, bảo đảm mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng; mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở Việt Nam sau này.

Trong thời kỳ từ năm 1975 đến nay, sau 30 năm chiến tranh liên miên, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, kinh tế tăng trưởng khá; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của cả nước tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta tiếp tục đi lên. Nước ta tham gia hầu hết các tổ chức quan trọng của Thế giới như: ASEAN, WTO, APEC; Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008- 2009), Hội đồng nhân quyền thế giới; tham gia hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)... đã mở ra trong mắt bạn bè thế giới về một Việt Nam đang phát triển và thực sự muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, các nền kinh tế cùng hợp tác để phát triển.

Toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng Việt Nam; khẳng định sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành công của Đảng đều gắn liền với những thành tựu vĩ đại của dân tộc; sự nghiệp của Đảng luôn đi liền với vận mệnh của đất nước và dân tộc. Điều đó khẳng định một chân lý của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua, đó là: Đảng vì dân và dân tin Đảng. Đây chính là nguồn gốc của sức mạnh và ý chí của Việt Nam. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện của toàn dân tộc, chúng ta khẳng định sự nghiệp đổi mới đất nước sẽ đạt được nhiều thắng lợi lớn, thực hiện mong ước của Bác Hồ là xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.

2. Huyện Xuân Lộc dưới sự lãnh đạo của Đảng:

Trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của một huyện anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Năm 2018, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã thực hiện vượt 25/73 chỉ tiêu, 45/73 chỉ tiêu thực hiện đạt mà Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ huyện đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng; giá trị sản xuất xã hội tăng 9,05% so với năm

2017 (NQ năm 2017: tăng 8,5 - 9%). Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tinh giao, đảm bảo nhu cầu chi, nhất là chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Sự nghiệp văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo đã trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ và nhân dân Xuân Lộc. Trên lĩnh vực công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, với tinh thần phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, đến nay, tiếp tục giữ vững 05 xã đã được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nâng cao (NQ: 01 xã; xã Bảo Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định, phê duyệt); các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. An ninh chính trị được giữ vững. Hoạt động công tác chính quyền ngày một hoàn thiện hơn theo hướng hiệu quả. Công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyên biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên, đại đa số giữ vững phẩm chất chính trị, có đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh. Việc thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp*” và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được quan tâm thực hiện. Những kết quả đã đạt được trong năm 2018 nói riêng và trong những năm qua nói chung đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ trong năm 2019 của Xuân Lộc rất nặng nề, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng, giữ vững và đạt mức tăng trưởng cao và bền vững. Đồng thời phải tạo được sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, phân đầu tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tận dụng và khai thác tối đa các lợi thế, hạn chế và khắc phục những tác động bất lợi một cách tốt nhất. Chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, văn hóa xã hội và chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý. Giữ vững quốc phòng - an ninh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Quy chế nêu gương theo Quy

định 101-QĐ/TW, Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Đề án “*Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh*”. Từ những nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau: Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,5 - 9% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9- 10% so với năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14 - 15% so với năm 2018; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,5 - 5% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.600 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt dự toán được giao; xây dựng 01 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 88%; giảm tỷ lệ hộ nghèo A theo chuẩn nghèo của tỉnh (giai đoạn 2018- 2020) trên 0,5%; thu gom, xử lý 95% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo về chất lượng và số lượng; tỷ lệ tập hợp người trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội đạt 83%; có trên 85% TCCS Đảng TSVM, không có TCCS Đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên HTTNV, trong đó có 10% trở lên HTXS NV. Phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao; 100% chi, đảng bộ cơ sở có nguồn trung kiên (*đủ điều kiện kết nạp Đảng*) đều phát triển được đảng viên; duy trì 92 chi bộ khu, ấp có chi ủy. Giải quyết trên 95% đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật dưới 0,6%.

3. Đánh giá những kết quả cơ bản đạt được trong năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của địa phương, đơn vị.

(Do cơ quan, đơn vị thực hiện).

Với kết quả đã đạt được trong năm 2018 và sự đồng thuận đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ, đồng tình và quan tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn dân, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trong năm 2019.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

HUYỆN ỦY XUÂN LỘC
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 17-HD/TG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuân Lộc, ngày 25 tháng 12 năm 2018

HƯỚNG DẪN

**Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019**

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) gắn với các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; tiếp tục củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 15/12/2017 của BTV Huyện ủy về "thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ huyện Xuân Lộc", góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

3. Gắn việc tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi với tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân huyện nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2019 mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra.

4. Công tác tuyên truyền phải được chỉ đạo và phối hợp thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở; ban tuyên giáo, cán bộ tuyên huấn các chi, đảng bộ,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

5. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 phải được tổ chức phong phú, sôi nổi tạo không khí phấn khởi, vui tươi với tinh thần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM:

1. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 89 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện tốt việc tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, treo Cờ Tổ quốc (*chú ý thay thế các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động có nội dung không còn phù hợp, đã cũ*). Tổ chức tốt các hoạt động Dân vận khéo, đẩy mạnh công tác chinh trang, trang trí, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại các khu trung tâm, dọc các tuyến đường giao thông, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu dân cư tập trung đông người, tạo diện mạo khang trang sạch, đẹp. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, phong phú tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019.

3. Tiếp tục đấu tranh, phê phán biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện chuyên đề 2019 về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tuyên truyền tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ*”, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn; phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

5. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “*Uống nước nhớ nguồn*”; tôn vinh, tri ân những công hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lãnh thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt giao lưu giữa các thế hệ đảng viên với thanh niên, học sinh. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân và chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân còn gặp khó khăn để mọi người dân đều có điều kiện vật chất, tinh thần vui Xuân, đón Tết.

6. Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi với đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 (*nội dung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ gửi hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền sau*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện căn cứ nội dung Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 gắn với các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi với những hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt việc tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên truyền trực quan bằng panô, băng rôn, khẩu hiệu, treo Cờ Tổ quốc (chú ý thay thế các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động có nội dung không còn phù hợp, đã cũ). Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, trang trí, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại các khu trung tâm, dọc các tuyến đường giao thông, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu dân cư tập trung đông người, tạo diện mạo khang trang sạch, đẹp. Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo chỉ đạo tại Công văn số 4841-CV/HU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Phòng VH TT, Trung tâm VH TT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (panô, băng rôn, khẩu hiệu...), thông tin lưu động, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của huyện gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập. Chú ý quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

3. Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 89 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở gắn với tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Phản ánh kịp thời các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các hộ dân còn khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 của lãnh đạo huyện và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2019)
2. MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN THẮNG LỢI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI
3. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
4. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
5. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA
6. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
7. CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019
8. VUI XUÂN KỶ HỢI, AN TOÀN, TIẾT KIỆM
9. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019
10. TẤT CẢ VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH
11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) gắn với các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.
- Mặt trận và các đoàn thể huyện.
- Đài Truyền thanh, Phòng VHHT, TT VHHT.
- Trưởng, Phó BTGHU.
- Lưu.

Đồng kính gửi:

- TTHU (báo cáo).
- BTG TU (báo cáo).

